

รัฐบาลสั่งเยียวยาเหยื่อสะพานถล่ม

บิ๊กทางหลวง ตั้งกก.สอบ

ระทึก!อีกฝนกระหน่ำ
หลังคาถล่มเก็บเงินพัง
โชคดีไร้บาดเจ็บ-ตาย

“นายกฯ” เสียใจ “ครอบครัวผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ” เหตุคานสะพานกลับรถถล่มทับรถ “ศักดิ์สยาม” สั่ง “กรมทางหลวง” ตั้งกรรมการสอบ ซัดเส้น

14 วันรู้ผล พร้อมเร่งเยียวยาผู้เสียชีวิต-บาดเจ็บ ระทึกอีก ฝนตกหนัก หลังคาถล่มเก็บเงินบางปะกง 2 มุ่งหน้าชลบุรี ถล่ม โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ

จากกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นส่วนคานสะพานกลับรถ ยาวประมาณ 10 เมตร น้ำหนักประมาณ 5 ตัน หล่นทับรถเก๋งเซฟโรเลต รถกระบะอีซูซุ ดีแมคซ์ และรถบรรทุกน้ำมันได้รับความเสียหาย โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย บริเวณ กม.34 ทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ใกล้กับโรงพยาบาลวิภาวดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงหัวค่ำของคืนวันที่ 31 ก.ค.65

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ส.ค.65

ตั้ง

ต่อจากหน้า 1

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยกำชับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง วิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอย่าให้ใช้มาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดและให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยทุกพื้นที่ของโครงการปรับปรุงสะพาน หรือบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ นายกฯ ยังแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุตามระเบียบกฎหมายที่มีอยู่

ด้าน นายสรวิศ ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการด่วนให้กรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) และ

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาสาเหตุทันที และจากการลงพื้นที่พบว่าเหตุเกิดเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 31 ก.ค.ที่ผ่านมาโดยขณะที่เจ้าหน้าที่คุมงานและคนงาน อยู่ระหว่างการเตรียมความเรียบร้อยพื้นที่ เพื่อจะเทพื้นสะพานใหม่หลังจากที่ทุบพื้นสะพาน ช่วงที่ขารุดเสียหายออกได้เกิดเหตุคานสะพานลอยตัว ริมสุดได้ร่วงหล่นลงมาทับรถยนต์ที่สัญจรบนถนนพระราม 2 เป็นเหตุให้มีรถได้รับความเสียหายจำนวน 3 คัน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย

“กรมทางหลวงพร้อมที่จะรับผิดชอบเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่และขอภัยประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันที่ 1 ส.ค.จะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงและวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และให้รายงานผลภายใน 14 วัน รวมทั้งให้ระงับการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานจุดเกิดเหตุทันที รวมทั้งปิดการจราจรช่องทางหลักขาเข้าไว้ก่อน จนกว่าจะมีความมั่นใจในความปลอดภัย และได้สั่งการให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน วัสดุชิ้นส่วนงานก่อสร้าง

ต่อหน้า ▶ 8

เครื่องมือเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อม หากพบว่า ส่วนใดส่วนหนึ่งไม่พร้อม ไม่ปลอดภัย ให้หยุดงานก่อสร้างทันที”

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 10.34 น. ทวิตเตอร์ของกรมทางหลวง รายงานเหตุ หลังคาช่องเก็บเงินค่าผ่านทางตู้เก็บที่ 1, 2 บริเวณด่านบางปะกง 2 (ทล.7 ที่ กม. 47+000) มุ่งหน้า จ.ชลบุรี พังถล่ม เนื่องจากฝนตกหนัก โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต